

GIỚI THIỆU SÁCH

BIẾN ĐỔI CƠ CẤU GIAI TẦNG Ở TRUNG QUỐC TRONG THỜI KỲ CẢI CÁCH MỞ CỬA

PGS. TS Phùng Thị Huệ chủ biên,
Nxb KHXH, Hà Nội, 2008, 227 trang.

Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc được tiến hành từ sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XI ĐCS Trung Quốc. Trải qua các kỳ Đại hội lần thứ XIV, XVI, Trung Quốc đã cơ bản xây dựng xong thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc sau năm 1978 với những quyết sách sáng tạo, những bước đi hợp lý đã đưa nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ nhanh, có nhiều đột phá làm thế giới phải kinh ngạc.

Như một logic, quá trình cải cách thể chế, tốc độ phát triển cao, sự biến đổi cơ cấu kinh tế... là những yếu tố cực kỳ quan trọng thúc đẩy quá trình biến đổi xã hội. Điều đó càng đúng với một nền kinh tế phát triển nóng và có dân số đông nhất thế giới như Trung Quốc. Sự phát triển với tốc độ cao của nền kinh tế Trung Quốc đã làm thay đổi bộ mặt xã hội như thế nào? Quá trình biến đổi đó tác động đến sự phát triển kinh tế ra sao? Những vấn đề đặt ra trước xu thế biến đổi giai tầng hiện nay... Tất cả được trình bày trong cuốn sách trên. Ngoài phần *Mở đầu*, *Kết luận* và *Tài liệu tham khảo*, nội dung cuốn sách bao gồm 3 chương.

Chương một nhan đề *“Những bước tiến về tư duy lý luận của Trung Quốc đối với sự biến đổi cơ cấu giai tầng từ khi cải cách mở cửa đến nay”* trình bày những bước tiến trong đổi mới tư duy lý luận về phân tầng xã hội trên cơ sở nhận thức lại và phát triển học thuyết Mác về giai cấp, thể hiện trong quá trình cải cách thể chế kinh tế và chính trị.

Chương hai nhan đề *“Thực trạng biến đổi cơ cấu giai tầng xã hội trong thời kỳ cải cách*

mở cửa ở Trung Quốc” trình bày những nguyên nhân nội tại dẫn đến quá trình biến đổi giai tầng xã hội Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa như sự thay đổi về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, thay đổi về chế độ sở hữu, điều chỉnh cơ cấu ngành kinh tế...; thực trạng phân hoá giai tầng ở Trung Quốc với các giai tầng chủ yếu trong xã hội. Với những tiêu chí như nghề nghiệp, địa vị chính trị, quyền sở hữu tư liệu sản xuất, trình độ văn hoá, khu vực sinh sống..., các tác giả đã phân chia các giai tầng chủ yếu của Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa thành 7 giai tầng, trong đó giai tầng lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Chương ba nhan đề *“Những vấn đề lý luận và thực tiễn Trung Quốc cần giải quyết trước xu thế biến đổi giai tầng hiện nay”* trình bày xu thế biến đổi giai tầng trong xã hội Trung Quốc như lao động nông nghiệp ngày càng giảm, giai tầng trí thức được nâng cao, giai tầng trung gian ngày càng lớn...; khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ cấu giai tầng mà Trung Quốc cần giải quyết trong thời gian tới.

Quá trình biến đổi giai tầng xã hội ở Trung Quốc hiện vẫn chưa được cấu tạo theo một mô hình xác định. Hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, kể cả các học giả Trung Quốc cũng chưa thống nhất về quá trình và mô hình phân hoá giai tầng ở Trung Quốc cũng như tên gọi chính xác của nó. Nhưng trong cuốn sách trên, với một cách tiếp cận riêng, tập thể tác giả đã thông qua việc tìm hiểu biến đổi cơ cấu giai tầng để phân tích thực trạng và những mâu thuẫn tồn tại, dự báo xu hướng hình thành và phát triển cơ cấu giai tầng xã hội Trung Quốc hiện đại; định hình các chính sách phát triển xã hội phù hợp với quy luật biến đổi giai tầng. Tóm lại, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với độc giả quan tâm nghiên cứu vấn đề này, đóng góp những kinh nghiệm quý báu trong việc hoạch định chính sách phát triển xã hội ở Việt Nam.

NGUYỄN VƯỢNG

